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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2565 

วันที่   14  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2565 
 ณ   ห้องประชุมเทศบาลต าบลรังกาใหญ่  (ชั้น  3)  

....................................................... 
ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายประพันธ์   ควบพิมาย ประธานสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ประพันธ์   ควบพิมาย 
2 นายนอม สุขโข เลขานุการสภาเทศบาล นอม สุขโข 
3 นายพรชัย       ควบพิมาย รองประธานสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ พรชัย       ควบพิมาย 
4 นางศรีประไพ สุขจรรยา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ศรีประไพ สุขจรรยา 
5 นายชูเกียรติ กาศก้อง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ชูเกียรติ กาศก้อง 
6 นายสมหมาย ชัยเฉลียว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ สมหมาย ชัยเฉลียว 
7 นางสุทธิพร      ขวัญมณี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ สุทธิพร      ขวัญมณี 
8 นายมะโน ระบือพิณ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ มะโน ระบือพิณ 
9 นายธีรเกียรติ   กาศก้อง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ธีรเกียรติ   กาศก้อง 
10 นางพัชรินทร์ ประกอบผล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ พัชรินทร์ ประกอบผล 

11 นางฉลอง เปรี่ยมสุข สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ฉลอง เปรี่ยมสุข 
12 นางสาวสุวิภา สงนอก สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ สุวิภา สงนอก 

 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายลิขิต  การค้า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ลา 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ่ เสถียร ควบพิมาย 
2 นายชูเกียรติ ควบพิมาย รองนายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ่ ชูเกียรติ ควบพิมาย 
3 นายธวัชชัย เพชรโต รองนายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ่ ธวัชชัย เพชรโต 
4 นายสุวิทย์       เพียรค้า ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ่ สุวิทย์       เพียรค้า 
5 นายเจริญ บุญพร้อม เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ่ เจริญ บุญพร้อม 
6 นางสาววิไลพร มิดสันเทียะ ผู้อ านวยการกองคลัง วิไลพร มิดสันเทียะ 
7 นายพงศธร กรพิมาย ผู้อ านวยการกองช่าง พงศธร กรพิมาย 

ส าเนา 
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ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
8 นางสาวน  าฟ้า      ศรีชุ่ม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล น  าฟ้า         ศรีชุ่ม 
9 นางสาวสุภาดี      ศรีชุ่ม ผู้อ านวยการกองการศึกษา สุภาวดี       ศรีชุ่ม 
10 นางอรวรรณ เพชรสัมฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
อรวรรณ เพชรสัมฤทธิ์ 

11 นางวิภา ชัยเฉลียว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป วิภา ชัยเฉลียว 
12 นางอมร ศรีเมือง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ อมร ศรีเมือง 
13 นส.อัมไพวรรณ รุดพิมาย เจ้าพนักงานธุรการ อัมไพวรรณ รุดพิมาย 
14 น.ส.ปุณยภา ไชยงาม หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ปุณยภา ไชยงาม 
15 นางยุภาภรณ์ วังงาม นักจัดการงานทั่วไป ยุภาภรณ์ วังงาม 
16 นางวริษฐา ฉายพิมาย ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ วริษฐา ฉายพิมาย 
17 นางสาวชินนิชา ดีแก้ว ผช.เจ้าพนักงานธุรการ ชินนิชา ดีแก้ว 

 
 
เปิดประชุมเวลา  09.30  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  
 - 
  
  
ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

       - การประชุมสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่  สมัยสามัญ  สมัยแรก   ครั้งที่  1  
ประจ าปี  2565  เมื่อวันที่  1  เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2565 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ดูส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล           
รังกาใหญ่ สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั งที ่ 1  ประจ าปี  2565  เมื่อวันที่  1 กุมภาพันธ์  
2565   ตั งแต่หน้า  1 - 11    มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดสงสัย  หรือมีการแก้ไขรายงาน
การประชุมครั งที่แล้วหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 

  
มติทีป่ระชุม            สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม      11  เสียง 

           สมาชิกสภาฯให้การรับรอง               10  เสียง 
           ประธานสภาฯงดออกเสียง        1  เสียง 
           ไม่รับรองไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  กระทู้ถาม  
  
 - 
  
  
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
  
 - 
  
  
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  
 5.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  

2565   (ครั้งที่ 1)  
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  ชี แจง 

  
นายนอม   สุขโข 
เลขานุการสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หมวด 8 
     ข้อ  89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดจากเงินสะสมได้ไม่เกินร้อยละ 
40 ของงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทุนของปีนั น   โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี  

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยว กับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัด
ความความเดือดร้อนของประชาชน ทั งนี ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

      (3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการ  ก่อหนี ผูกพันให้เสร็จสิ นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ การใช้จ่ายเงินสะสมนั นเป็นอันพับไป 
     ทั งนี   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ น โดยการใช้จ่ายเงินสะสม  ให้
ค านึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว 
     ข้อ  91 ภายใต้ข้อบังคับข้อ  89  ในกรณีฉุกเฉินที่สาธารณภัยเกิดขึ น   ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ตามความจ าเป็นในขณะนั น โดยให้
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ค านึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั น 
ขอรายงานยอดเงินสะสม  ดังนี  
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2654  
                                                                  53,327,318.53  บาท 
หัก  หนี เงิน ณ วันที่  30 กันยายน 2564                   2,236,304.54  บาท 
  เงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  17,815,439.75  บาท 
บวก  เงินกู้ระยะยาว                                              -               บาท 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  
                                                                  33,275,574.24  บาท  
หัก  รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี ผูกพัน    
  และก่อหนี ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพ่ือตั งหนี        11,072,740.00  บาท 
เงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั งที่ไม่ได้ก่อหนี ผูกพัน 
และก่อหนี ผูกพันแต่ยังไม่ตรวจรับเพ่ือตั งหนี                6,313,000.00  บาท 
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื อจะขายที่ดิน              -             บาท 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันที 30 ก.ย. 64    
                                                                15,889,834.24  บาท 

 
 

ยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะ
การเงิน) ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จ านวน  15,889,834.24  บาท 
 

หัก   ส ารองตามระเบียบฯ                     จ านวน  14,362,000.00    บาท     
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร   จ านวน   1,527,834.24    บาท 
หัก เงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติ    จ านวน  -       บาท 
    จ่ายเงินสะสมและเงินทุนส ารองสะสมในปี              จ านวน  -       บาท 
    ถอนคืนเงินรายได้ในปี                                   จ านวน  -       บาท 
บวก   เงินสะสมและเงินทุนส ารองสะสมที่เหลือ          49,000.00  บาท 
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม     26,497.00  บาท 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้ได้    1,603,331.24  บาท 
        
          

          ขอชี แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องเพียงเท่านี  
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณเลขานุการสภาฯ   ขอเชิญท่านนายกฯ  ครับ 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านนายกฯ  ชี แจงรายละเอียดการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปี
งบประมาณ 2565   (ครั งที่  1) 

  
นายเสถียร  ควบพิมาย 
นายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ ่

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอมอบหมายให้                       
รองฯ  ชูเกียรติ ควบพิมาย  ชี แจงต่อที่ประชุม   
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นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ่ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอชี แจงรายละเอียด การ
พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  2565  (ครั งที่  1)   ดังนี  
     งบประมาณท่ีขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาฯ จ านวน  1,500,000.00 บาท   
เพ่ือใช้จ่ายจ านวน  3  โครงการ  รายละเอียดดังนี  
       1. โครงการ ก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหนองโบสถ์ 
                      หมู่ที่ 4  บา้นรังกาใหญ่ 
        ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 198 เมตร   หรือพื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๙๒ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง  
หินคลุก    รายละเอียดตามแบบรูปรายการ เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ก าหนด 
        งบประมาณ 500,000.-บาท 
        ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2565      
        หน้า 2 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกทา่นใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดในโครงการดังกล่าวหรือไม่  ถ้าไม่มี
ผมขอมติที่ประชุม 
      มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ทา่นใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหนองโบสถ์   หมู่ที่ 4  บ้านรังกาใหญ่ 

  
ที่ประชุม สมาชิกอนุมัติ    จ านวน   10   เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสม  โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหนองโบสถ์   หมู่ที่ 4  บ้านรังกาใหญ่ 

  
ที่ประชุม สมาชิกไม่อนุมัติ    ไม่มี 
  
มติที่ประชุม         สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม  11  เสียง 

        สมาชิกมีมติอนุมัติ                     10  เสียง 
        ประธานสภาฯงดออกเสยีง             1  เสียง 
        ไม่อนุมัติไม่มี 

  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ่ 

        2. โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเยี่ยม  สะพาน 
                        ขอน  (ต่อจากของเดิม)  หมู่ที่  5  บ้านตะปัน 
          ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 157 เมตร หรือพื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 785 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง    
หินคลุก    รายละเอียดตามแบบรูปรายการ เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ก าหนด 
          งบประมาณ 500,000.-บาท 
          ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2565      
          หน้า 2 
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นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดในโครงการดังกล่าวหรือไม่  ถ้า
ไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
     มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  โครงการ
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเยี่ยม สะพานขอน (ต่อจาก
ของเดิม)  หมู่ที่  5  บ้านตะปัน 

  
ที่ประชุม สมาชิกอนุมัติ    จ านวน   10   เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสม  โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเยี่ยม สะพานขอน (ต่อจากของเดิม)      
หมู่ที่  5  บ้านตะปัน 

  
ที่ประชุม สมาชิกไม่อนุมัติ    ไม่มี 
  
มติที่ประชุม         สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม  11  เสียง 

        สมาชิกมีมติอนุมัติ                     10  เสียง 
        ประธานสภาฯงดออกเสียง             1  เสียง 
        ไม่อนุมัติไม่มี 

  
  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ่ 

        3. โครงการ ก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิคมฯ ซอย 3  
                        ตอนล่าง (ต่อจากของเดิม)   หมู่ที่ 10 บ้านนิคมพัฒนา 
          ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 157 เมตร หรือพื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 785 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง    
หินคลุก    รายละเอียดตามแบบรูปรายการ เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ก าหนด 
          งบประมาณ 500,000.-บาท 
          ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2565      
          หน้า 3 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดในโครงการดังกล่าวหรือไม่    
ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
     มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  โครงการ
ก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิคมฯ ซอย 3  ตอนล่าง  (ต่อจาก
ของเดิม) หมู่ที่ 10 บ้านนิคมพัฒนา 

  
ที่ประชุม สมาชิกอนุมัติ    จ านวน   10   เสียง 
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นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสม  โครงการก่อสร้าง
ถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิคมฯ ซอย 3 ตอนล่าง (ต่อจากของเดิม)   
หมู่ที่ 10 บ้านนิคมพัฒนา 

  
ที่ประชุม สมาชิกไม่อนุมัติ    ไม่มี 
  
มติที่ประชุม         สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม  11  เสียง 

        สมาชิกมีมติอนุมัติ                     10  เสียง 
        ประธานสภาฯงดออกเสียง             1  เสียง 
        ไม่อนุมัติไม่มี 

  
 5.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปี

งบประมาณ   2565    (ครั้งที่ 1)  
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  ชี แจง 

  
นายนอม   สุขโข 
เลขานุการสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  
2561    ข้อ  87  ทุกสิ นปีงบประมาณ  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชี
รายรับ รายจ่ายแล้ว  ให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของ ทุกปี  เพ่ือ
เป็นทุนส ารองเงินสะสม โดยที่ทุนส ารองเงินสะสมนี ให้เพ่ิมขึ นร้อยละ 25 ของทุกปี 
       การจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมจะกระท าได้ต่อเมื่อยอดเงินสะสมในส่วนที่เหลือ
มีไม่เพียงพอต่อการบริหารให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่า
ราชการจังหวัด 
      ในกรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกิน  
ร้อยละยี่สิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั น  หากมีความจ าเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน ายอดเงินส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขข้อ 89(1)        

     ข้อ  89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้   โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี  

(1)ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัด
ความความเดือดร้อนของประชาชน ทั งนี ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

         ซึ่งในวันนี ที่ผู้บริหารขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ครั งที่ 1 ต่อสภาฯ 
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ก็จะตรงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  4)  
พ.ศ.  2561  ข้อ  87 (2)  กรณีท่ีปีใดองค์กรปกครองมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสม
เกินร้อยละยี่สิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั น  หากมีความจ าเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน ายอดเงินส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขข้อ 89(1)  
          รายงานยอดเงินทุนส ารองเงินสะสม  ณ  วันที่  30  กันยายน  2564  
จ านวน  17,815,439.75  บาท 
 

         หัก  เงินทุนส ารองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วทั งที่ไม่ได้ก่อหนี ผูกพัน  และที่ก่อหนี 
ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพ่ือตั งหนี                1,100,000.00  บาท 
         หัก  ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจา่ยตามเทศบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 
2565                                                       12,525,000.00  บาท 
 

        คงเหลือ  เงินทุนส ารองเงินสะสมสุทธิ  ณ วันที่ 30  กันยายน  2564    
                                                         16,715,439.75  บาท 

 
 

        คงเหลือเงินทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถน าไปบริหารได้  ณ  วันที่  9  
มีนาคม  2565   จ านวน   4,190,439.75   บาท        
          

      ฉะนั น   เทศบาลสามารถใช้เงินทุนส ารองเงินสะสมในส่วนที่เกินร้อยละยี่สิบห้า
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั น   จ านวน  4,190,439.75  บาท  โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น ซึ่งในวันนี ผู้บริหารจะน าเสนอโครงการเพื่อให้สภาเทศบาล
พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินทุนส ารองสะสม จ านวน  7  โครงการ  เป็นจ านวนเงิน
งบประมาณทั งสิ น  จ านวน  3,500,000.00   บาท 
      ขอชี แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องเพียงเท่านี  

  
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณเลขานุการสภาฯ   ขอเชิญท่านนายกฯ  ครับ 

  
นายเสถียร  ควบพิมาย 
นายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ่ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอมอบหมายให้                       
รองฯ  ชูเกียรติ ควบพิมาย ชี แจงต่อที่ประชุม   

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านรองนายกฯ  ชี แจงรายละเอียดการพิจารณาจ่ายขาดเงินทุนส ารอง       
เงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  2565  (ครั งที่  1) 

  
  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ่ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอชี แจงรายละเอียด    
การพิจารณาจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565       
(ครั งที่  1)   ดังนี  
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       งบประมาณท่ีขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสมต่อสภาฯ  จ านวน  7  
โครงการ เป็นเงินทั งสิ น  3,500,000 บาท   เพ่ือใช้จ่ายดังโครงการต่อไปนี   
 

       1.โครงการ ก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิคมฯ ซอย 6  
                      (ต่อจากของเดิม)   หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี  
          ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
                          ยาว 157 เมตร หรือพื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 785 ตาราง 
                         เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก    
           รายละเอียดตามแบบรูปรายการ เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ก าหนด 
         งบประมาณ 500,000.-บาท 
         ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2565      
         หน้า 3 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงิน
สะสม โครงการดังกล่าวหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
      มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม 
โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิคมฯ ซอย 6 (ต่อจาก
ของเดิม)   หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี 

  
ที่ประชุม สมาชิกอนุมัติ    จ านวน   10   เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัตจิ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม  
โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิคมฯ ซอย 6 (ต่อจาก
ของเดิม)  หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี 

  
ที่ประชุม สมาชิกไม่อนุมัติ    ไม่มี 
  
มติที่ประชุม         สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม  11  เสียง 

        สมาชิกมีมติอนุมัติ                     10  เสียง 
        ประธานสภาฯงดออกเสียง             1  เสียง 
        ไม่อนุมัติไม่มี 

  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ่ 

      2.โครงการ ก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิคมฯ ซอย 4    
                     ตอนบน   (ต่อจากของเดิม)   หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี  
        ปริมาณงาน   ปริมาณงานช่วงที่  1 
                          ผวิจราจรคอนรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
                          ยาว 93 เมตร หรือพื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 465 ตาราง  
                          เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก     
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                          ปริมาณงานช่วงที่  2 
                          ผวิจราจรคอนรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
                          ยาว 80 เมตร หรือพื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 320 ตาราง  
                          เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก     
                          หรือพื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  785  ตารางเมตร 
                     รายละเอียดตามแบบรูปรายการ เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ก าหนด 
         งบประมาณ 500,000.-บาท 
         ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2565      
         หน้า 4 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านพรชัย  ควบพิมาย  ครับ 

  
  

นายพรชัย  ควบพิมาย 
รองประธานสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผู้บริหาร  ผมนายพรชัย  
ควบพิมาย  รองประธานสภาเทศบาล โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต   
เสริมเหล็ก สายนิคมฯ ซอย 4 ตอนบน  (ต่อจากของเดิม)  หมู่ที่  11  บ้านนิคม
สามัคคี ปริมาณงานช่วงที่ 1  ช่วงที่  2 ท าไมความกว้าง จึงไม่เท่ากันทั งที่เป็น
โครงการเดียวกันและเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการประเภทถนนคอนกรีต  ปริมาณ
พื นผิวจราจรเมื่อรวมกันแล้วเหตุใดจึงได้ปริมาณงานที่มากกว่าโครงการอ่ืนๆ ทั งที่
งบประมาณเท่ากัน  

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่าง ชี แจง  ครับ 

  
  
นายพงศธร   กรพิมาย 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมนายพงศธร  กรพิมาย  
ผู้อ านวยการกองช่าง ขอชี แจงในเรื่องของความยาวของถนน เนื่องจากการลงส ารวจ
พื นที่จะดูจากความต้องการของชุมชน เป็นการท าถนนที่ต่อจากถนนเดิมซึ่งปัจจุบัน
ถนนมีความกว้าง 4.00  เมตร  ซึ่งถนนสายนี จะเป็นถนนภายในหมู่บ้านซึ่งช่วงท้าย 
จะเหลือระยะทางยาว  80  เมตร จะสุดสาย  ชุมชนจึงต้องการท าให้สุดสายด้วย
ความกว้าง 4.00  เมตร  ส่วนช่วงที่  1  ที่มีการเพ่ิมความกว้างเป็น 5.00  เมตร นั น 
จะเป็นช่วงของต้นทางชุมชนจึงมีความต้องการถนนที่มีขนาดกว้างมากขึ นจึงมีการเพ่ิม
เป็นความกว้างเป็น ขนาด 5.00  เมตร 
     สว่นเหตุที่มีปริมาณพื นผิวจราจรมากกว่าโครงการอ่ืนๆ  ด้วยเหตุของสภาพพื นผิว
ของถนนเดิม ซึ่งสภาพพื นผิวของถนนแต่ละสายจะไม่เหมือนกัน  ปริมาณงานที่ท าจึง
ท าให้แตกต่างกัน  ขอบคุณครับ 
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นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงิน
สะสม โครงการดังกล่าวหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
      มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม 
โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิคมฯ ซอย 4 ตอนบน    
(ต่อจากของเดิม)   หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี 

  
ที่ประชุม สมาชิกอนุมัติ    จ านวน   10   เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัตจิ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม  
โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิคมฯ ซอย 4 ตอนบน     
(ต่อจากของเดิม)   หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี 

  
ที่ประชุม สมาชิกไม่อนุมัติ    ไม่มี 
  
มติที่ประชุม         สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม  11  เสียง 

        สมาชิกมีมติอนุมัติ                     10  เสียง 
        ประธานสภาฯงดออกเสียง             1  เสียง 
        ไม่อนุมัติไม่มี 

  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ่ 

        3.โครงการ ก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาย 
                       ประมวล   หมู่ที่ 12 บ้านหนองรัง  
          ปริมาณงาน ปริมาณงานช่วงที่  1 
                          ผวิจราจรคอนรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
                          ยาว 90 เมตร หรือพื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 450 ตาราง  
                          เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก     
                          ปริมาณงานช่วงที่  2 
                          ผวิจราจรคอนรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
                          ยาว 72 เมตร หรือพื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 360 ตาราง  
                          เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก     
                          หรือพื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  810  ตารางเมตร 
                     รายละเอียดตามแบบรูปรายการ เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ก าหนด 
         งบประมาณ 500,000.-บาท 
         ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2565      
         หน้า 5 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านธีรเกียรติ  กาศก้อง  ครับ 
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นายธีรเกียรติ  กาศก้อง   
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผู้บริหาร  ผมนายธีรเกียรติ  
กาศก้อง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 ผมอยากเสนอ  โครงการก่อสร้างถนน         
ผิวจราจรคอนกรีตสายบ้านนายประมวล  หมู่ที่ 12 บ้านหนองรัง การเททับหน้า
คอนกรีตช่วงทางลงอยากจะให้ผู้ที่จะรับเหมาเทเป็นยางมะตอยหรือลงหินคลุกก็ได้ 
เพราะช่วงรอยต่ออันตราย  ขอบคุณครับ 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงิน
สะสม โครงการดังกล่าวหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
      มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม 
โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประมวล  หมู่ที่ 12  
บ้านหนองรัง 

  
ที่ประชุม สมาชิกอนุมัติ    จ านวน   10   เสียง 
  
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัตจิ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม  
โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประมวล  หมู่ที่ 12  
บ้านหนองรัง 

  
ที่ประชุม สมาชิกไม่อนุมัติ    ไม่มี 
  
มติที่ประชุม         สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม  11  เสียง 

        สมาชิกมีมติอนุมัติ                     10  เสียง 
        ประธานสภาฯงดออกเสียง             1  เสียง 
        ไม่อนุมัติไม่มี 

  
  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ่ 

       4.โครงการ ก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกสปายรีสอร์ท 
                     เชื่อมถนนสายบ่อขยะหลังโรงเรียนพิมายด ารงวิทยาคม  หมู่ที่ 14   
                     บ้านพุทราพัฒนา 
         ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
                         ยาว 198 เมตร หรือพื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 792 ตารางเมตร  
                         พร้อมไหล่ทางหินคลุก     
          รายละเอียดตามแบบรูปรายการ เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ก าหนด 
         งบประมาณ 500,000.-บาท 
         ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2565      
         หน้า 6 
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นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงิน
สะสม โครงการดังกล่าวหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
      มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม 
โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกสปายรีสอร์ทเชื่อมถนน
สายบ่อขยะหลังโรงเรียนพิมายด ารงวิทยาคม  หมู่ที่ 14  บ้านพุทราพัฒนา 

  
ที่ประชุม สมาชิกอนุมัติ    จ านวน   10   เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัตจิ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม  
โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกสปายรีสอร์ทเชื่อมถนน
สายบ่อขยะหลังโรงเรียนพิมายด ารงวิทยาคม  หมู่ที่ 14  บ้านพุทราพัฒนา 

  
ที่ประชุม สมาชิกไม่อนุมัติ    ไม่มี 
  
มติที่ประชุม         สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม  11  เสียง 

        สมาชิกมีมติอนุมัติ                     10  เสียง 
        ประธานสภาฯงดออกเสียง             1  เสียง 
        ไม่อนุมัติไม่มี 

  
  
  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ่ 

        5.โครงการ  ก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมทุ่ง  (ต่อจาก 
                        ของเดิม) หมู่ที่  17  บ้านหนองคูประชาสรรค์ 
        ปริมาณงาน  ผิวจราจรคอนรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
                          ยาว 157 เมตร หรือพื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 785 ตาราง 
                          เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก     
          รายละเอียดตามแบบรูปรายการ เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ก าหนด 
         งบประมาณ 500,000.-บาท 
         ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2565      
         หน้า 6 
 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงิน
สะสม โครงการดังกล่าวหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
      มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม  
โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมทุ่ง (ต่อจากของเดิม)    
หมู่ที่  17  บ้านหนองคูประชาสรรค์ 
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ที่ประชุม สมาชิกอนุมัติ    จ านวน   10   เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัตจิ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม  
โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมทุ่ง (ต่อจากของเดิม)    
หมู่ที่  17  บ้านหนองคูประชาสรรค์ 

  
ที่ประชุม สมาชิกไม่อนุมัติ    ไม่มี 
มติที่ประชุม         สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม  11  เสียง 

        สมาชิกมีมติอนุมัติ                     10  เสียง 
        ประธานสภาฯงดออกเสียง             1  เสียง 
        ไม่อนุมัติไม่มี 

  
  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ่ 

        6.โครงการ ก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าประทีป 
                       ธรรม (ต่อจากของเดิม)  หมู่ที่ 18  บ้านหนองโสมงพัฒนา 
         ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
                         ยาว 157 เมตร หรือพื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 785 ตารางเมตร  
                         พร้อมไหล่ทางหินคลุก     
          รายละเอียดตามแบบรูปรายการ เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ก าหนด 
         งบประมาณ 500,000.-บาท 
         ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2565      
         หน้า 7 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงิน
สะสม โครงการดังกล่าวหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
      มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม 
โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าประทีปธรรม (ต่อจาก
ของเดิม)  หมู่ที่ 18  บ้านหนองโสมงพัฒนา 

  
ที่ประชุม สมาชิกอนุมัติ    จ านวน   10   เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัตจิ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม  
โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าประทีปธรรม (ต่อจาก
ของเดิม)  หมู่ที่ 18  บ้านหนองโสมงพัฒนา 

  
  
ที่ประชุม สมาชิกไม่อนุมัติ    ไม่มี 
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มติที่ประชุม         สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม  11  เสียง 
        สมาชิกมีมติอนุมัติ                     10  เสียง 
        ประธานสภาฯงดออกเสียง             1  เสียง 
        ไม่อนุมัติไม่มี 

  
  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ่ 

      7.โครงการ  ก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปบ่อขยะ (ต่อจาก 
                      ของเดิม) หมู่ที่  19  บ้านตะปันประชาสรรค์ 
       ปริมาณงาน  ผิวจราจรคอนรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
                        ยาว 157 เมตร หรือพื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 785 ตารางเมตร  
                        พร้อมไหล่ทางหินคลุก     
          รายละเอียดตามแบบรูปรายการ เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ก าหนด 
         งบประมาณ 500,000.-บาท 
         ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2565      
         หน้า 7 

  
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงิน
สะสม โครงการดังกล่าวหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
      มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม  
โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปบ่อขยะ (ต่อจากของเดิม) 
หมู่ที่  19  บ้านตะปันประชาสรรค์ 

  
ที่ประชุม สมาชิกอนุมัติ    จ านวน   10   เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัตจิ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม  
โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปบ่อขยะ (ต่อจากของเดิม) 
หมู่ที่  19  บ้านตะปันประชาสรรค์ 

  
ที่ประชุม สมาชิกไม่อนุมัติ    ไม่มี 
  
มติที่ประชุม         สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม  11  เสียง 

        สมาชิกมีมติอนุมัติ                     10  เสียง 
        ประธานสภาฯงดออกเสียง             1  เสียง 
        ไม่อนุมัติไม่มี 
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 5.3  พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  2565 (ครั้งที่  11) 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  ชี แจงระเบียบเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ 

  
นายนอม   สุขโข 
เลขานุการสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอชี แจง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.  2541  เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่าย 
       ข้อ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ  คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
      ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่         
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
       ข้อ 31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัด
ปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้เบิก
ตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี 
ผมขอชี แจงเพียงเท่านี  

  
  
นายเสถียร  ควบพิมาย 
นายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ่ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอมอบหมายให้                       
รองฯ  ชูเกียรติ ควบพิมาย ชี แจงต่อที่ประชุม   

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านรองฯ  ชูเกียรติ  ควบพิมาย  ชี แจงต่อที่ประชุม   

  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ่ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านผมขอชี แจงรายละเอียด  การ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2565  ครั งที่  11  ดังนี  
 

ส านักปลัดเทศบาล 

1. ขอโอนลด งบประมาณรายจ่ายดังนี้ 
         1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป    
งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ส่งเสริมการเลือกตั งของท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ     ตั งไว้   100,000.- 
บาท    งบประมาณคงเหลือ  100,000.-  บาท   
ขอโอนลด   44,000.-  บาท     งบประมาณคงเหลือหลังโอน  56,000 .-  บาท   
(หน้า 94) 
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              รวมโอนลดงบประมาณทั้งสิ้น   44,000.-  บาท 
 

2. ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
       2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน    ดังนี้ 
                  1)  เก้าอี ส านักงาน    จ านวน    1   ตัว งบประมาณ   3,500   บาท 
 

      2.2   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ   งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  
             1. ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน  ดังนี้ 

1) โต๊ะท างาน (แบบเหล็ก)  จ านวน  1  ตัว งบประมาณ  8,000   บาท 
      2)  เก้าอี ส านักงาน   จ านวน   1  ตวั   งบประมาณ  3,500   บาท 

             2. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ดังนี้ 
  1)  เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One  ส าหรับงานส านักงาน    
จ านวน  1  เครื่อง   ราคา   17,000.-  บาท    (รายละเอียดคุณลักษณะพื นฐานตาม
เอกสารที่แนบมาด้วย) 
  2)  เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวด าชนิด Network แบบที่1  
(28 หน้า/นาที) จ านวน  1   เครื่อง    ราคา  8,900 บาท   (รายละเอียดคุณลักษณะ
พื นฐานตามเอกสารที่แนบมาด้วย) 
( เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 

ฉบับเดือนธันวาคม  2564   ประกาศ  ณ  วันที่  30  ธันวาคม   2564 ) 
รวมโอนตั้งจ่ายรายการใหม่      40,900   บาท 

 

3. ขอโอนเพิ่ม  งบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
          3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน    งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์    ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่    ดังนี้ 

 1) โทรทัศน์ แอล  อี ดี ( LED TV) แบบ Smart  TV  ระดับความ
ละเอียดจอภาพ  3480X2160  พิกเซล  ขนาด  55  นิ ว     จ านวน  1   เครื่อง     
ตั งไว้   19,900    บาท   ขอโอนเพิ่ม   3,100   บาท    รวมงบประมาณคงเหลือ  
หลังโอน    23,000   บาท    
(ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม  2564)  

รวมโอนเพิ่มงบประมาณ   3,100   บาท 
ส านักปลัดเทศบาลขอโอนงบประมาณทั้งสิ้น  44,000  บาท 

 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2565  ส านักปลัดเทศบาล  อีกหรือไม่ถ้า ไม่มีผมขอมติ         
ที่ประชุม 
      มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
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งบประมาณ  2565  ส านักปลัดเทศบาล 
  
ที่ประชุม สมาชิกอนุมัติ    จ านวน   10   เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  2565  ส านักปลัดเทศบาล 

  
ที่ประชุม สมาชิกไม่อนุมัติ    ไม่มี 
  
มติที่ประชุม         สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม  11  เสียง 

        สมาชิกมีมติอนุมัติ                     10  เสียง 
        ประธานสภาฯงดออกเสียง             1  เสียง 
        ไม่อนุมัติไม่มี 

  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ่ 

กองคลัง 

  1. ขอโอนลดงบประมาณรายจ่าย ดังนี  

     1.1 แผนงานงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร 

 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (หน้า 100) เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จ านวน 7 อัตรา  
ตั งไว้  2,505,120.- บาท  คงเหลือ   1,630,420.00 บาท ขอโอนลด  33,400.- บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน  1,597,020.00 บาท 

  รวมยอดเงินโอนลดครั งนี เป็นจ านวนเงิน  33,400.00 บาท 
 2. ขอโอนตั งจ่ายรายการใหม่ ดังนี  
 

    2.1 แผนงานงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน 

 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซื อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ดังนี  

             2.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิ ว) จ านวนเงิน 22,000.00 บาท 

   2.1.2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1  
(28 หน้า/นาที)  จ านวนเงิน  8,900.00 บาท 

    2.1.3 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวนเงิน  2,500.-บาท    

   รวมยอดเงินโอนเพิ่มครั งนี เป็นจ านวนเงิน  33,400.00 บาท 
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นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2565  กองคลัง  อีกหรือไม่ถ้า ไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
      มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  2565  กองคลัง 

  
ที่ประชุม สมาชิกอนุมัติ    จ านวน   10   เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  2565  กองคลัง 

  
ที่ประชุม สมาชิกไม่อนุมัติ    ไม่มี 
  
มติที่ประชุม         สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม  11  เสียง 

        สมาชิกมีมติอนุมัติ                     10  เสียง 
        ประธานสภาฯงดออกเสียง             1  เสียง 
        ไม่อนุมัติไม่มี 

  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ่ 

กองการศึกษา 
1. ขอโอนลดงบประมาณรายจ่าย ดังนี้  

1.1 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบ
บุคลากรหมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือน
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็น เงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล / พนักงานครูเทศบาล 
จ านวน 11 อัตรา   ตั งไว้   4,106,880.- บาท (งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
2,739,130.- บาท ขอโอนลด 110,000.- บาท) งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
2,629,130.- บาท (หน้า 116) 

1.2 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน 
                  หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมพัฒนาสามัคคี  
ตั งไว้    250,000.- บาท (งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 250,000.- บาท ขอโอนลด 
250,000.- บาท) งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.- บาท (หน้า 124) 

รวมยอดเงินโอนลดครั้งนี้เป็น จ านวนเงิน 360,000.- บาท 
 

2. ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้ 
2.1 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา         

งบลงทุน 
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  หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
เพ่ือจ่ายใน โครงการก่อสร้างรั วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมพัฒนาสามัคคี 

จ านวน 190,000 บาท 
 

 2.2 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
      งบลงทุน 
 

     หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
         เพ่ือจ่ายใน โครงการก่อสร้างถนน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมพัฒนาสามัคคี       
จ านวน  70,000  บาท 

       รวมยอดโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ครั้งนี้เป็นจ านวนเงิน 260,000.- บาท 
3. .ขอโอนเพิ่ม ดังนี้ 

3.1 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน 
      หมวด ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุง

ซ่อมแซมทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
ทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั ง 4 ศูนย์ ตั งไว้ 150,000 บาท  งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 150,000.- บาท ขอโอนเพิ่ม 100,000.- บาท) งบประมาณคงเหลือ
หลังโอน 250,000.- บาท (หน้า 125) 

รวมยอดเงินโอนเพิ่มครั้งนี้เป็นจ านวนเงิน 100,000.- บาท 

            กองการศึกษา ขอโอนงบประมาณทั้งสิ้น  360,000  บาท 
  
  

นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านพรชัย  ควบพิมาย  ครับ 

  

นายพรชัย  ควบพิมาย 
รองประธานสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผู้บริหาร  ผมนายพรชัย  
ควบพิมาย  รองประธานสภาเทศบาล ผมขอสอบถาม ดังนี  
  1.ขอสอบถามการโอนงบประมาณกองการศึกษาในเรื่องการตั งจ่ายรายการใหม่   
ขอทราบรายละเอียดว่าจะท าในส่วนไหน อย่างไร และการท าถนนภายในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กจะท าอย่างไร 
  2.การปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั ง  4  ศูนย์ ที่จะขออนุมัติ
สภาฯ ขอให้ชี แจงรายละเอียดการจัดท าโครงการว่าจะท าอะไรบ้าง   

  

นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญผู้อ านวยการกองการศึกษา ครับ 

  
  

นางสาวสุภาวดี  ศรีชุ่ม 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผู้บริหาร  ดิฉัน นางสาว   
สุภาวดี  ศรีชุ่ม  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ขอชี แจงรายละเอียด  ดังนี  
  -โครงการก่อสร้างก่อสร้างรั วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมพัฒนาสามัคคีและโครงการ
ก่อสร้างถนนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมพัฒนาสามัคคี เดิมทั ง 2 โครงการนี จะ
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เป็นโครงการที่ตั งอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณอยู่แล้ว โครงการเดิมได้แก่ ค่าปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมพัฒนาสามัคคี  แต่เมื่อจะจัดท าโครงการจากการ
ตรวจงานของหน่วยงานตรวจสอบต่างๆ จะให้คิดค่าเสื่อมราคาของค่าครุภัณฑ์แยก
ประเภทกัน  ซึ่งการคิดค่าเสื่อมราคาของถนนและรั วจะไม่เท่ากัน จึงได้รับค าแนะน า
ให้แยกโครงการออกจากกันเพ่ือจะได้ง่ายในการคิดค่าเสื่อมราคา 
  -โครงการปรับปรุงซ่อมทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั ง  4  ศูนย์ จะตั ง
งบประมาณไว้ส าหรับซ่อมแซมทรัพย์สินของ ศพด. ซึ่งจะดูว่าศูนย์ไหนได้รับการแก้ไข
แล้ว  ศูนย์ไหนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข  หรือหากศูนย์ใดมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วน
ก็จะต้องใช้งบส่วนนี  ส่วนในปีงบประมาณ 2565 จะไปแก้ไขให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฉกาจ ช่องโคในการท าห้องสื่อการเรียนการสอบด้านหลัง  ซึ่งงบประมาณได้ตั งไว้
เพียงพอแล้ว แต่จากการประชุมกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการเสนอขอให้
ปรับปรุงด้านหลังของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะปัน รังกาสามัคคี ในการท ารั วกันสุนัขและ
แมว และให้เทพื นคอนกรีตด้านหลังบริเวณท่ีเป็นพื นทรายเพ่ือให้ศูนย์มีความ
ปลอดภัยและสวยงามมากขึ น ซึ่งท่านนายกฯก็จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ิม  
จึงได้เสนอขอมติที่ประชุมสภาฯ ในวันนี   ขอบคุณค่ะ 

  
  

นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2565  กองการศึกษา  อีกหรือไม่ถ้า ไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
      มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  2565  กองการศึกษา 

  
ที่ประชุม สมาชิกอนุมัติ    จ านวน   10   เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  2565  กองการศึกษา 

  
ที่ประชุม สมาชิกไม่อนุมัติ    ไม่มี 
  
มติที่ประชุม         สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม  11  เสียง 

        สมาชิกมีมติอนุมัติ                     10  เสียง 
        ประธานสภาฯงดออกเสียง             1  เสียง 
        ไม่อนุมัติไม่มี 

  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ่ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ขอโอนลด 
แผนงานสาธารณสุข  งายบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  หมวด
ค่าตอบแทน  ประเภท  ค่าเช่าบ้าน  ตั งไว้  141,600  บาท คงเหลือ  131,100  บาท  
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โอนลด   24,000  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  107,100  บาท 
 

  รวมงบประมาณที่ขอลดทั้งสิ้น  เป็นเงิน  24,000  บาท 
 

  ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
  แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภท  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ตั งไว้  24,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื อตู้เย็น  ขนาด  16  คิวบิกฟุต   
         รวมโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ทั้งสิ้น  24,000  บาท 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2565  กองสาธารณสุข  อีกหรือไม่ถ้า ไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
      มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  2565  กองสาธารณสุข   

  
ที่ประชุม สมาชิกอนุมัติ    จ านวน   10   เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  2565  กองสาธารณสุข   

  
ที่ประชุม สมาชิกไม่อนุมัติ    ไม่มี 
  
มติที่ประชุม         สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม  11  เสียง 

        สมาชิกมีมติอนุมัติ                     10  เสียง 
        ประธานสภาฯงดออกเสียง             1  เสียง 
        ไม่อนุมัติไม่มี 

  
  
  
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่อง  อ่ืน ๆ 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านธีรเกียรติ  กาศก้อง  ครับ 

  
นายธีรเกียรติ  กาศก้อง 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผู้บริหาร  ผมนายธีรเกียรติ  
กาศก้อง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  ผมขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการโอน
งบประมาณเพ่ือจัดซื อครุภัณฑ์ส านักงานต่างๆ  นั นผมขอให้แต่ละกองระบุ
วัตถุประสงค์ในการโอนงบประมาณในแต่ละครั งว่ามีความจ าเป็นอย่างไร  ซื อมาเพ่ือ
ใช้ในงานลักษณะไหน ถ้าเพ่ิมในส่วนนี จะท าให้ง่ายต่อการพิจารณา  ขอบคุณครับ 
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นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านพรชัย  ควบพิมาย  ครับ 

  
นายพรชัย  ควบพิมาย 
รองประธานสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้บริหารทุกท่าน  กระผม  นายพรชัย  
ควบพิมาย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  ผมขอสอบถามเรื่องซ่อมแซมหอประชุม
เทศบาลหลังเก่า ซึ่งเป็นส่วนของชมรมผู้สูงอายุมีฝ้าเพดานที่ช ารุดซึ่งได้สอบถามไป
เมื่อคราวที่แล้ว อยากทราบว่าด าเนินการไปในส่วนไหนบ้างแล้ว  เพ่ือจะได้แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงความคืบหน้า  ขอบคุณครับ 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 

  
นายเสถียร  ควบพิมาย 
นายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ่ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  การซ่อมแซมอาคารประชุม
หลังเก่าที่ท่านสมาชิกสอบถามนั น ผมได้รับรายงานจากหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   
ว่าจะด าเนินการซ่อมอาคารหลังนี  ซ่อมรั วรอบอาคารหลังนี   และจะด าเนินการซ่อม
อาคารหลังเก่า  อาคารประชุมหลังเก่า ซึ่งอยู่ระหว่างกองช่างด าเนินการส ารวจจุด   
ที่จะซ่อมและท าการประมาณราคาก็จะเร่งด าเนินการให้เร็วที่สุด 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านพรชัย  ควบพิมาย 

  
นายพรชัย  ควบพิมาย 
รองประธานสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผู้บริหารทุกท่าน  กระผม     
นายพรชัย  ควบพิมาย   รองประธานสภาฯ  ผมขอสอบถาม ดังนี  
  1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12 ที่จะด าเนินการต่อจากของเดิมในส่วนของ
ทางขึ นยังไม่ได้ด าเนินการฝากกองช่างด าเนินการติดตามให้ผู้รับเหมาด าเนินการต่อ
เพราะทางขึ นจะโค้งท าให้มองไม่เห็น 
  2.โครงการท าถนนภายในหมู่บ้านในโซนบ้านพุทราที่จะขอรับเงินสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝากท่านผู้บริหารช่วยผลักดันโครงการนี ด้วย 
  3.การซ่อมแซมฝารางระบายน  าที่ช ารุดขอให้ด าเนินการติดตามและด าเนินการให้
ด้วย เนื่องจากได้แจ้งไว้หลายครั งแล้ว แต่ไม่มีความคืบหน้าขึ นเลย  ขอบคุณครับ  

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านสมหมาย  ชัยเฉลียว 

  
นายสมหมาย  ชัยเฉลียว 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผู้บริหาร  ผมนายสมหมาย  
ชัยเฉลียว  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  ขอแจ้งเรื่องมีบุคคลน าขยะไปทิ งท่ีอ่างเก็บ
น  าล าตะคองฝั่งตะวันออก และตะวันตก ท าให้ขยะเกลื่อนเมื่อมีลมพัดเกิดความ
สกปรก  จึงขอฝากคณะผู้บริหารหาแนวทางแก้ไข   ขอบคุณครับ 
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นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านชูเกียรติ  กาศก้อง 

  
นายชูเกียรติ  กาศก้อง 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผู้บริหาร  ผมนายชูเกียรติ  
กาศก้อง   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  ผมขอสอบถามเรื่องการสอบเขตทาง
สาธารณะ ขอให้ท่านผู้บริหารด าเนินการติดตามให้ด้วย  ขอบคุณครับ 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ผมขอฝากเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในต าบลรังกาใหญ่โดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุยังไม่ฉีดวัคซีน ท าให้การระบาดของโรคเพ่ิมขึ น ซึ่งการติดเชื อก็จะเกิดจากคน
ในครอบครัวน ามาติด ภูมิคุ้มกันของผู้สูงอายุหรือผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดก็จะไม่มีท าให้โอกาสที่
จะเสียชีวิตมีสูงขึ น  ก็ขอฝากผู้ที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์เชิญชวนขอความร่วมมือใน
การฉีดวัคซีน เพ่ือจะได้ป้องกันและลดจ านวนผู้ติดเชื อ  ขอบคุณครับ 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านพรชัย  ควบพิมาย  ครับ 

  
นายพรชัย  ควบพิมาย 
รองประธานสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผู้บริหารทุกท่าน  กระผม     
นายพรชัย  ควบพิมาย   รองประธานสภาฯ  ผมขอเสนอแนะ  ครุภัณฑ์ที่ช ารุดไม่
สามารถใช้งานได้นั น  ขอเสนอให้หาที่จัดเก็บครุภัณฑ์ท่ีช ารุดแล้วไปเก็บไว้ให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อยเพ่ือป้องกันการสูญหาย อาจจะท าเป็นอาคารเก็บของโดยรวบรวม
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ครับ 

  
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  ครับ 

  
นายนอม   สุขโข 
เลขานุการสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ขอแจ้ง
กิจกรรมเต้นแอโรบิคของอ าเภอพิมาย ในวันพุธที่ 16  มีนาคม 2565 เวลา 16.00  น. 
ณ หอประชุมอ าเภอพิมาย เทศบาลต าบลรังกาใหญ่เป็นเจ้าภาพ ก็ขอเชิญชวนทุกท่าน
เข้าร่วมกิจกรรมในครั งนี ด้วย   

  
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะหรือไม่   ถ้าไม่มี  ผมขอขอบคุณสมาชิก
สภาเทศบาลทุกท่าน  ที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน   ขอปิดการประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา  11.20  น. 
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                                    (ลงชื่อ)       นอม  สุขโข         ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                              (นายนอม       สุขโข) 
                                                      เลขานุการสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
 
 
(ลงชื่อ)           ประพันธ์   ควบพิมาย   ผู้ตรวจ/ทานรายงานการประชุม 
                  (นายประพันธ์   ควบพิมาย) 
            ประธานสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่  
 

 
 
 

คณะกรรมายงานการประชุม 
 
 

 


